

ไทยโพสต์

วันที่ ๗ เดือน

๖.๑.

พ.ศ.

๕๖

๒๕๖๑

พด.นำภารกิจพัฒนาที่ดิน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรไทย

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีโครงการอยู่มากกว่า 4,000 โครงการกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ มีลักษณะสภาพพื้นที่และปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันไป

สำหรับโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ต้นจนถึงปี 2556 กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าไปร่วมดำเนินการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง จำนวน 150 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัด จำแนกเป็น โครงการขนาดใหญ่ จำนวน 29 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 1,989.932 ไร่ กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว โครงการขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครนายก มีเนื้อที่ 291,210 ไร่ กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การปรับปรุงคุณภาพดิน อีกทั้งยังมีโครงการขนาดกลาง จำนวน 33 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน จ.อุดรธานี มีเนื้อที่ 76,250 ไร่ กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การทำคันคูรับน้ำขอบเขา โครงการพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชเสาวนีย์ด้านขุนทด จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่ 52,363 ไร่ กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การปรับปรุงแปลงนา นอกจากนี้ ยังมีโครงการขนาดเล็ก จำนวน 86 โครงการ เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 41 แห่ง กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปร่วมดำเนินการด้านการพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำ เป็นต้น

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยแต่ละโครงการต่างมีลักษณะสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เป็นแหล่งจ้างงานของราษฎรที่ยากจน ไม่มีงานทำในพื้นที่ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย สันติสุขให้แก่ชุมชนนั้นๆ และในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นแหล่งให้วิชาความรู้ในด้านการเกษตรเป็นการเรียนรู้แบบ "Learning by Doing" หรือการให้ความรู้แก่ราษฎรโดยเน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งสาธิตเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมแก่ผู้มาเยี่ยมชมและสนใจทั่วไป

"ที่ผ่านมา กรมฯ ได้นำภารกิจที่ดำเนินการอยู่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม ดินตื้น ดินทราย และการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมสาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มรายได้ สามารถ